

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## S – ก็แค่ดู ไม่ชอบก็ไม่ต้อง(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

เหตุผลต่างๆ นานา ในการดูหุ้น หรือ วิเคราะห์หุ้น ด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้น มันมีอะไรที่ทุกคนเข้าใจกันดี เห็นเมฆ ก็ไม่อยากจะบรรยายอะไรให้มากความ ตลาดหุ้น ราคาหุ้น หรือ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มีการซื้อขายในตลาด มันเห็นไม่เหมือนกันทุกคนอยู่แล้ว... ย้ำว่า ทุกคน นะ เพราะจะมีอีกฝั่งหนึ่ง ที่เห็นไม่เหมือนกัน หรือตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง และแม้ว่ากลุ่มที่เห็นเหมือนกัน ไม่ว่าจะฝั่งไหน ยังจะมีเห็นไม่ตรงกันด้านราคาอีกด้วย... การซื้อขาย มันจึงเกิดขึ้นให้เห็นอย่างไร้ละ แล้วการขึ้นลงของราคาก็เกิดขึ้นในช่วงราคาที่เห็นว่าถูกแพงไม่เหมือนกัน... ใครจะมีพวกมากกว่ากัน ก็เท่านั้น และพวกที่มากกว่า อาจจะไม่มากกว่าในทุกวันก็ได้ วันหนึ่งกลุ่มที่มองว่าซื้อมีพวกมากกว่า ก็ชนะไป ราคาก็ขึ้นได้.. แล้วพุงขึ้นนั้น ก็ยังคิดว่ายังมีพวกมากกว่า และอยู่ข้างเดิมอยู่กลุ่มเดิมนั้นแหละ จนไปเจอช่วงที่อีกกลุ่มอีกพวกที่เห็นต่าง ออกมาร่วมด้วย กลุ่มที่ชนะ ก็จะมีผลเป็นฝ่ายแพ้ในช่วงแค่ข้ามวัน... เกมของ การได้ เท่ากับ การเสีย ต้องอยู่และทำความเข้าใจกับมันให้ได้ ปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็ก ผลประโยชน์มันก็จะให้ในหลายรูปแบบ และเกมกลยุทธ์ต่างๆ นานา ในตลาด ก็มีหลากหลาย แถมมีมาจากคนในวงการที่ร่วมมือกันก็ยิ่งได้... เห็น一斑 การลงทุน การเก็งกำไร ที่ไร้เครื่องมือ หรืออาวุธใดๆ ติดตัวไว้เลย... อย่างเห็นเมฆ ก็เชื่อว่าจะแก่งขึ้นเทพ หรือขึ้นเซียนอะไร ชื่อนี้เคยบอกแล้ว บอกบ่อยแล้ว บางท่านอาจจะหวังมากไปกับ บาดตาเซียน บอกไว้ครับ บางครั้ง เวลาบางช่วงของคน มันมีบางอย่างที่แทรกเข้ามา “ปัจจัย” ที่อาจจะทำให้ผิดไปจากที่คาดหวังได้

### ดูตามเกม...

จริงๆ ก็ไม่อยากจะเอะอะไรให้มากไปกว่าดูเกมทางเทคนิคดีกว่า ถ้ามาตามเงื่อนไขของทิศทาง ก็ว่าไปตามนั้น แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข ก็ต้องมีวิธีแก้ทาง หรือ มีทางหนีทีไล่ไว้นั้นแหละ

แนวรับ

: ... 3.90-3.80 แค่นี้ จะเก็บบางส่วนก็ได้ ต่ำกว่า 3.8 ไม่เก็บไว้

เป้าหมาย

: ... ดูนัย 3.94-3.96 หรือ ยืน 4.0 ก็ได้ตาม มองไป 4.40-4.50

Price Chart...(S)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น S... รูปแบบของราคา หรือ ที่เรียกว่า Price Pattern นั้น แค่เป็นการคาดหวังไว้ล่วงหน้าว่าจะดี... แต่ต้องออกมาในเงื่อนไขที่ผ่านระดับ 3.94-3.96 หรือ ยืน 4.00 ได้ไปเลยโน่น... แต่ถ้าตรงนี้ หรือ ราคา 3.90-3.80 ถ้าจะซื้อ ก็เรียกว่า ซื้อเก็ง หรือ ซื้อตัดทางหากยืน 3.80 ไม่ได้ ก็ต้องหนี หรือ Cut Loss... หลักในการเก็งกำไร ก็ไม่ยาก ยากตรงที่ จะกล้าคิดกล้าทำไหม หรือคิดแล้วไม่ทำ ก็อย่าคิด... แล้วต้องสามารถรับเรื่องความเสี่ยงในการขาดทุนด้วย อย่างตรงนี้ ถ้าต่ำกว่า 3.80 ก็ขาดทุนเล็กน้อย แต่ถ้าขึ้น เป้าหมาย 4.4-4.5 มันก็คุ้มกับความเสี่ยงที่มองเห็นใหม่... นี่คือหลักการ แต่ถ้าไม่ชอบ ไม่เอา ก็ไม่ต้องครับ ไปดูหุ้นตัว เก็บแทน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน